



คำประกาศเกียรติคุณ

นายคองศักดิ์ ยุกตะเสวี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน)

นายคองศักดิ์ ยุกตะเสวี ปัจจุบันอายุ ๗๖ ปี เกิดเมื่อ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายคองศักดิ์ ยุกตะเสวี ได้มีโอกาสเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยจากอาจารย์พระพรหมพิจิตร ทำให้เข้าใจจิตวิญญาณรูปแบบ รูปทรง ตลอดจนรายละเอียดของสถาปัตยกรรมไทยได้เป็นอย่างดี และในช่วงศาสตราจารย์ พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้สนับสนุนนักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดแบบแข่งขันเสมอ จึงเป็นการเปิดโอกาสและผลักดันให้นายคองศักดิ์ ยุกตะเสวี ได้เข้าร่วมประกวดและส่งผลงานตลอดระยะเวลาที่ศึกษา เช่น การประกวดออกแบบแข่งขันปกหน้าหนังสือของสมาคม ASA โดยเฉพาะในช่วงการศึกษาชั้นปีที่ ๓ ได้เป็นตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมประกวดการออกแบบอาคารกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลงานได้รับรางวัลให้เป็นอาคารที่ดีที่สุด สร้างความภาคภูมิใจให้กับศาสตราจารย์ พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ ทำให้ได้รับประกาศนียบัตรชื่นชมจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลที่ได้รับ เช่น รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ ประเภทผู้ประกอบการวิชาชีพ จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลพระพรหมพิจิตร ผู้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในความสำเร็จสูงสุดแห่งวิชาชีพ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๒ ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันนายคองศักดิ์ ยุกตะเสวี ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องที่บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด (Leo International Design Group Co., Ltd.) โดยเน้นการออกแบบโรงแรมเป็นหลัก แต่นายคองศักดิ์ ยุกตะเสวี มีความสนใจและทุ่มเทเวลาให้การออกแบบตกแต่งภายในอาคารประเภทโรงพยาบาลเพิ่มเติม เนื่องจากต้องการยกระดับโรงพยาบาลในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและดึงดูดผู้มาใช้บริการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ แง่คิดในชีวิตการทำงานของนักออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

นายคองศักดิ์ ยุกตะเสวี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน) พุทธศักราช ๒๕๖๑